

การสมัครสมาชิก

ท่านสามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th => ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต => บริการสมาชิก => สมัครสมาชิก หน้าจอจะปรากฏแบบ ภ.อ.๐๑ ให้ท่านกรอกข้อมูล แล้วเลือก “ตกลง” เพื่อยืนยันการสมัคร หลังจากที่ท่านได้ทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว ต้องนำเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตยื่นต่อกรมสรรพากร ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันสมัครขอใช้บริการ

▶▶ ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้นำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายื่น ณ สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ๒๗ อาคารกรมสรรพากร เลขที่ ๙๐ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ซึ่งท่านจะได้รับหมายเลขผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (Password) ทันทีที่ยื่นเอกสารหลักฐานสมบูรณ์

▶▶ นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้นำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ และจะได้รับหมายเลขผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (Password) ทางอีเมลล์แอดเดรสตามที่ได้ลงทะเบียนยื่นแบบ ภ.อ.๐๑ ไว้

▶▶ เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครใช้บริการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต

๑. แบบ ภ.อ.๐๑ ที่มีกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)
๒. ข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)
๓. เอกสารอื่น ๆ

▶ กรณีเป็นบุคคลธรรมดาและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนและลงชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสาร

▶ กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทได้ลงลายมือชื่อรับรอง และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญคนต่างด้าวของผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลนั้น โดยผู้มีอำนาจดังกล่าวต้องลงลายมือชื่อรับรองเอกสารด้วย

▶ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน ต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจที่ได้มีการปิดอากรแสตมป์ครบถ้วน (๑๐ บาท) พร้อมกับแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสาร

▶ กรณีผู้เสียภาษีมีความประสงค์ขอยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาในคราวเดียวกัน ให้ใช้เอกสารแนบเพียงชุดเดียว

กรมสรรพากรไม่คิดค่าบริการสำหรับสมาชิกที่ใช้บริการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตแต่อย่างใด และไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้น ท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกฯ ได้ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร โดยไม่ต้องยื่นเอกสารต่อกรมสรรพากร